



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๔-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที ๑๔ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑๒ มูลค่าข่าว ๑๑๙,๖๐๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ถือโอกาสวันครบรอบปีนี้ “มาตามตีตี้” ขอ ดันหนุ่มน้อยที่รักครอบครัวเป็นชีวิตจิตใจ ขึ้นแท่น เด็กดีเคเด็ด

หนุ่มน้อยนี้มีนามว่า “เอ็ก” ชื่อจริงคืออริช-วัชร เลียงเจริญชัย เป็นนิสิตวิชาเอกภาษาเพื่ออาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-วิโรฒ หรือ มศว เป็นบุตรชายของคุณพ่อปิวิวัชร เขียวคำ ผอ. โรงพยาบาลพญาไท 2 และคุณแม่เพ็ญมา เลียงเจริญชัย

นอกจากจะเป็นหนุ่มน้อยหน้าตาดีสุขภาพเรียบร้อย และเป็นที่รักของเพื่อนๆ สมัยเรียนที่โรงเรียนอัสสัม-ชัญญ์บุรีเอ็กผ่านการเล่นละครเวทีของโรงเรียนมาแล้วเมื่อ สอบตรงเข้าเรียนที่ มศว เลยได้รับความไว้วางใจจาก เพื่อนๆ ให้เป็นพรชชี่คณะมนุษยศาสตร์ เพื่อนๆ ส่งเข้า ประกวดเฟรชชี่ของมหา ลัยจนคว้ารางวัล Popular Vote

มายที่จะทำความดีเพื่อตัวเองและสังคม

เอ็กเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นที่จะ ก้าวไปสู่เส้นทางที่เป็น “กัปตันสาย การบิน” จึงตั้งหน้าตั้งตาเรียนอย่างหนัก เพื่อก้าวให้ถึงฝั่งนั้นนอกจากจะเรียนใน คณะแล้วเอ็กยังไปฝึกพูดฟิตฟอไฟ ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนตลอดเวลา ส่งผลให้พูดภาษาอังกฤษและภาษา จีนได้ดีทีเดียว

และไม่ใช่ว่าจะตั้งใจเรียนเพียง อย่างเดียวเอ็กยังทำงานเพื่อสังคม โดยอาสาเป็น “คนเดินกล่อง” เมื่อ คณะต้องออกค่ายเพื่อช่วยผู้คนใน ถิ่นทรูกันดารหรือห่างไกลความเจริญ



ส่วนใหญ่วัยจิ๋วมักจะให้ ความสำคัญกับเพื่อนแต่สำหรับ “เอ็ก” จะให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นอันดับหนึ่ง ว่ากันว่าเขารักพ่อแม่และน้องสาวเอ็กเป็นที่สุด เอ็กบอกว่าครอบครัวเป็นพื้นฐานสำคัญของความสุขในชีวิต และทำให้เกิดแรงบันดาลใจมาก

ไปช่วยกันสร้างห้องสมุด ห้องน้ำและห้องเรียน การทำสิ่งเหล่านี้เพื่อผู้อื่นทำให้เอ็กบอกว่า “ยามใดที่เห็นรอยยิ้มของเด็กๆ ทำให้มีความสุขและ เห็นว่าการทำงานเพื่อสังคมเป็นสิ่งสำคัญและเป็นหัวใจหลัก ในการทำให้สังคมนี้มาอยู่รอยยิ้มของเด็กๆ ทำให้อบอุ่นใจอย่างมาก มันเป็นความทรงจำดีๆ”

หนุ่มเอ็กเล่าด้วยรอยยิ้มที่เปื้อนหน้าว่า “สังคมไทยไม่อาจดีขึ้นได้ หากคนไทยยังคิดแต่ตัวเองหรือ ทอดทิ้งกันผมอยากฝากถึงเพื่อนๆ ว่า หากเราเดือดร้อน หรือเกิดปัญหาขึ้นและมีมือหนึ่งยื่นออกมาช่วยเหลือ คุณแล้วคุณจะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มีความค่าในชีวิตที่ ไม่อาจลืมเลือน”

ขณะที่พูดดวงตาของเอ็กเปล่งประกายด้วยความสุขที่เกิดจากการให้ จนมาตามรู้สึก ได้เลยละ!!!